

Số: 518/BC-HĐND

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 12 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch**  
**phát triển kinh tế - xã hội năm 2020**

Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 252/TTr-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (kèm theo Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 29/11/2019 về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020); căn cứ nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; thông qua hoạt động giám sát, khảo sát tại một số địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh; các Ban HĐND tỉnh thống nhất báo cáo HĐND tỉnh như sau:

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

Các Ban HĐND tỉnh thống nhất với những căn cứ pháp lý trong dự thảo Nghị quyết mà UBND tỉnh trình tại Tờ trình số 252/TTr-UBND ngày 04/12/2019.

**II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT**

Tại điểm a, khoản 3, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định HĐND tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn: "*Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hằng năm của tỉnh*".

Vì vậy, HĐND tỉnh quyết nghị thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tỉnh Thanh Hóa là đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**III. NHẬN XÉT**

**1. Về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2019:**

**1.1 Những kết quả đạt được:**

Các Ban HĐND tỉnh thống nhất với những kết quả thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 mà UBND tỉnh báo cáo tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa XVII, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Năm 2019, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta còn gặp không ít những khó khăn, thách thức, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự chủ động, quyết liệt trong điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

25/27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 17,15% là mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,27% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp tăng 32,6%, xuất khẩu tăng 27,6%, doanh thu du lịch tăng 37% so với cùng kỳ... Huy động vốn cho đầu tư phát triển ước đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đứng thứ 3 cả nước. Thu ngân sách ước đạt 27.359 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, toàn tỉnh có 06 huyện, thành phố, 350 xã và 799 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới (so với cuối năm 2018, tăng 5 huyện và 54 xã), vượt mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020; bình quân toàn tỉnh đạt 16,7 tiêu chí/xã.

Tỉnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029 - 2019), để lại ấn tượng tốt đẹp, có sức lan tỏa, khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực tinh thần to lớn trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ: tại kỳ thi Olympic quốc tế, học sinh tỉnh ta đạt 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, đây là năm có số huy chương vàng cao nhất từ trước đến nay; tại kỳ thi khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đạt 01 huy chương đồng; tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia khối THPT đạt 65 giải (có 07 giải nhất, xếp thứ 2 cả nước); thể thao thành tích cao giành 477 huy chương (135 huy chương vàng) ở các giải đấu quốc gia và quốc tế. Ngành y tế đưa nhiều kỹ thuật mới vào khám chữa bệnh; đưa vào hoạt động Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực Tĩnh Gia.

Làm tốt việc xếp đơn vị hành chính cấp xã, sau khi sắp xếp toàn tỉnh còn 559 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 76 đơn vị). An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo; các lực lượng vũ trang thường xuyên nắm chắc tình hình tuyến biên giới, trên biển và địa bàn trọng điểm; chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng công an đã đấu tranh, triệt phá một số vụ án nổi cộm trong xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

### **1.2. Những hạn chế, tồn tại:**

Các Ban HĐND tỉnh thống nhất với những hạn chế, tồn tại được chỉ ra trong báo cáo của UBND tỉnh và nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

Tăng trưởng chủ yếu vẫn dựa vào tăng quy mô sản xuất, tăng vốn đầu tư, khai thác tài nguyên. Dịch tả lợn Châu phi diễn biến phức tạp, khó kiểm soát; chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa có nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh có thương hiệu trên thị trường. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu không đạt kế hoạch, sản phẩm mới còn ít. Công tác chuẩn bị đầu tư một số chương trình, dự án chậm, chất lượng hồ sơ không đảm bảo. Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, một số địa phương có

tỷ lệ GPMB đạt rất thấp so với kế hoạch. Một số dự án nhà ở đô thị, đơn vị trúng đấu giá chủ yếu phân lô, bán nền, chưa tập trung xây dựng nhà thô hoặc nhà hoàn thiện để tăng giá trị và tạo kiến trúc cảnh quan đô thị. Hoạt động tập kết, kinh doanh khai thác cát, khoáng sản trái phép còn diễn ra. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện chưa nghiêm việc xử lý chất thải, nước thải; tình trạng xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường còn tiếp diễn.

Tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cục bộ giáo viên, không đồng bộ về cơ cấu ở một số địa phương chậm được giải quyết; nợ đọng BHXH, BHYT trong doanh nghiệp có chuyên biến nhưng chậm. Vệ sinh an toàn thực phẩm còn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến khó lường. Tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của một số cán bộ, công chức chưa nghiêm; năng lực, chất lượng tham mưu ở một số đơn vị còn hạn chế; còn xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

## **2. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020**

Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, quyết định kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, tạo tiền đề cho xây dựng và thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Các Ban của HĐND tỉnh thống nhất với mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội trong dự thảo nghị quyết mà UBND tỉnh trình tại Tờ trình số 252/TTr-UBND ngày 04/12/2019.

## **IV. KIẾN NGHỊ**

### **1. Đối với HĐND tỉnh:**

Đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 như đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 252/TTr-UBND ngày 04/12/2019.

### **1. Đối với UBND tỉnh:**

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngay từ đầu năm 2020.

Các Ban của HĐND tỉnh thống nhất cao với các nhóm giải pháp mà UBND tỉnh đã trình kỳ họp và đề nghị quan tâm một số giải pháp sau:

*Một là*, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020; có biện pháp chỉ đạo quyết liệt để thực hiện đạt kế hoạch đối với các chỉ tiêu năm 2019 còn đạt ở mức thấp.

*Hai là*, quyết liệt chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư, đấu thầu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, đặc biệt là các dự sử dụng vốn ngân sách, các dự án lớn đóng góp nhiều cho phát triển kinh tế.

*Ba là,* Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phức tạp, mới phát sinh; nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ.

*Bốn là,* tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện, của xã giai đoạn 2021 - 2026. Đồng thời tập trung chỉ đạo góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kính trình HĐND tỉnh xem xét quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu VT.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**



**Lại Thế Nguyên**